

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป ทับอัตรานนท์ และรองศาสตราจารย์ สุวิทย์ นิ่มน้อย ที่ได้สละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นและความรู้ทางกฎหมายอันเป็น ประโยชน์อย่างสูงแก่ผู้ศึกษาจนวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วง และผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่าน ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง นัยนา เกิดวิชัย ประธาน กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ และ ดร.บวรวิทย์ เป็รื่องวงศ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับการสละเวลาอันมีค่าเพื่อการสอบวิทยานิพนธ์นี้ และขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ จงรักษ์ พลสงคราม ที่ท่านได้กรุณาให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ และท่านยังกรุณาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำและช่วยในการจัดเกล้าและแก้ไข พร้อมทั้งให้การ อนุเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ตลอดจนให้กำลังใจผู้ศึกษา ทำให้ วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ได้ และผู้ศึกษากราบขอบพระคุณท่านประยูทธ อ่อนพานิช ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาอย่างยิ่งในการศึกษา ค้นคว้าเอกสารข้อมูลจากท่านและรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสัมภาษณ์ อันเป็น ความสำคัญหลักในการทำวิทยานิพนธ์นี้ และผู้ศึกษาได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็น อย่างดียิ่งจากบุคลากรในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะคุณ ไพโรจน์ ตินชาติอารักษ์ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและคำแนะนำใน การทำวิทยานิพนธ์นี้จนเสร็จสมบูรณ์ได้ และรวมถึงนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ทุกท่านที่ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำวิทยานิพนธ์นี้จนสำเร็จ ผู้ศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังมีส่วนงานการวิจัยของกระทรวงการยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญยิ่งในการทำวิทยานิพนธ์นี้ และผู้ศึกษาขอขอบคุณ กรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและการอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งแก่ผู้ศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์นี้ และยังขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ อนันต์ ชัยนิก รวมทั้ง คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีทุกท่าน รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ที่ให้ความอนุเคราะห์ อำนวยความสะดวกในการติดต่อเพื่อเก็บข้อมูลการทำวิทยานิพนธ์นี้ทุกท่าน มา ณ ที่นี้ และผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ผู้ศึกษาได้เข้ามาศึกษาเล่า เรียนจนสำเร็จลุล่วง

ผู้ศึกษาขอขอบคุณ คุณสุธีร์ ชัยรูป เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ และ ช่วยจัดเกล้าแก้ไขงานวิทยานิพนธ์ ตลอดจนกำลังใจที่มีให้แก่ผู้ศึกษาเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณ

เพื่อนๆ พี่น้องร่วมรุ่นทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือส่งเสริม และให้กำลังใจ ตลอดจนร่วมฝ่าฟันอุปสรรค ทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นได้ และคุณภักทรภร แซ่เตียว เป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือและแก้ไขงาน วิทยานิพนธ์ ตลอดจนกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและอยู่เคียงข้างผู้ศึกษาตลอดมา จนงาน วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีได้กล่าวนาม ณ ที่นี้ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูล พร้อมทั้งการแปลเอกสาร และคำแนะนำ ตลอดจนกำลังใจอย่างดียิ่งในการทำวิทยานิพนธ์นี้ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณยิ่งสำหรับบุคคลที่สำคัญที่สุดที่เป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จในการศึกษา คือ คุณพ่อ นพพร ช่างไม้ และคุณแม่ คำน้อย ช่างไม้ ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้ให้ความรัก ความเมตตา กรุณา ความห่วงใย กำลังใจ และให้ความสนับสนุนการศึกษาในทุกๆ ด้าน และผู้ศึกษาขอขอบคุณ ครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรม ความเมตตา กรุณา คำสั่งสอน บทความ แนวคิด ปรัชญา ของท่านเหล่านี้ที่ผู้ศึกษาได้นำมาประยุกต์ก่อให้เกิดความสำเร็จได้ขึ้นในครั้งนี้ หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ปรากฏคุณค่าและคุณประโยชน์อันดีต่อบุคคลทั่วไปในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้ศึกษาขอมอบบูชาแด่ บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

ท้ายสุดนี้หากแต่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความบกพร่องประการใดแล้ว ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว

วิศนันท ช่างไม้